



จดหมายข่าว

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ตลอดจนจรรยาบรรณชาวไทยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยบนพื้นฐานของมนุษยธรรม โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และลัทธิการเมือง ด้วยจิตตารมณ์แห่งการ "รักและรับใช้"

สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2010

สวัสดีครับทุกท่าน

วันที่ 25 กันยายนที่กำลังจะมาถึงนี้ โคเออร์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน "วันรำลึกถึงคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร และ ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู" ณ ห้อง Sacred Heart Auditorium ชั้น 2 อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทัยฯ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากเสร็จงานแล้ว

ในงานนี้โคเออร์ได้เรียนเชิญพระสงฆ์และฆราวาสที่เคยทำงานกับโคเออร์ ตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักงาน มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโคเออร์ในอดีต เพื่อย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาที่ท่านเหล่านั้นได้มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน และที่สำคัญทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้พบกับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ซึ่งจะเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ซึ่งจะมาเป็นผู้เปิดงานในวันนั้น นอกจากนี้ โคเออร์ยังได้ทำของที่ระลึกสำหรับแจกผู้มาร่วมงานและยังทำสื่อจำหน่ายในงานอีกด้วย

แล้วพบกันนะครับ



อบรมให้ความรู้เรื่องภัยจากทุ่นระเบิดในอำเภอคลองหาดและอรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด



โคเออร์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดจำนวน 4 ราย โดยทุกรายจะได้รับอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันทุก ๆ เดือน โดย 2 รายแรก คือ นายดำ เย็นอุรา อายุ 47 ปี และ นางเจน เย็นอุรา อายุ 49 ปี จากบ้านแสง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 2 พี่น้องประสบเหตุจากทุ่นระเบิดในที่นาของตนเอง เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยนายดำ ขาดขาขวาขาดทั้งหมด ส่วนนางเจน ได้รับบาดเจ็บทั่วร่างกายจากสะเก็ดระเบิด ส่วนอีก 2 รายเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่หมู่บ้านร่มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว คือ นายจัด พรหมศรี อายุ 44 ปี ถูกทุ่นระเบิดเท้าขวาขาด และ นายคิ เสือสุข ถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย เหตุเกิดขณะที่ทั้งสองกำลังเข้าไปเก็บของป่าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ราษฎรไทยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตำบลจังหวัดสระแก้ว ยังคงได้รับอุบัติเหตุจากทุ่นระเบิดที่หลงเหลืออยู่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโคเออร์เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1 บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดน โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนดำเนินโครงการจาก KINDERMISSIONSWERK และ Caritas Germany เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ระมัดระวังและรู้จักการป้องกันภัยอันตรายจากทุ่นระเบิด ทั้งนี้ระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน มีนักเรียนและครูจำนวน 359 คน จาก 4 โรงเรียนในอำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว คือ โรงเรียนทับทิมสยาม05 โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม โรงเรียนบ้านเขาช่องแคบ และประชาชนในหมู่บ้านทับทิมสยาม บ้านคลองแฝง อ.คลองหาด และบ้านภูน้ำเกลือ บ้านดง บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 171 คน ผ่านการฝึกอบรมนี้ นอกจากนั้น โคเออร์ยังได้จัดกิจกรรมการณรงค์ป้องกันภัยจากทุ่นระเบิด โดยการติดแผ่นป้ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่

กิจกรรมอาสาสมัครไคเซอร์

ถึงเดือนมิถุนายน 2010 อาสาสมัครไคเซอร์มีจำนวน 17 กลุ่ม โดยกลุ่มล่าสุดคือ วัดนักบุญอันเดร บางภาชี ซึ่งทุกกลุ่มได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มละ 5 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีการประชุมกันทุก ๆ เดือน ส่วนกรรมการชุดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนกรรมการจากทุกกลุ่มจะประชุมร่วมกันทุก ๆ 4 เดือน

ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 2553 คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย ได้จัดอบรมอาสาสมัครแสวงหาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่สุดตามแบบแม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่วัดแม่พระมหากาญจณี จ.นนทบุรี โดยมีอาสาสมัครไคเซอร์จากวัดต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 35 คน ผลที่ได้คืออาสาสมัครฯ เข้าใจจิตตารมณ์ "รักและรับใช้" มากยิ่งขึ้น และยังได้เรียนรู้วิธีการระดมทุน เพื่อหาความร่วมมือจากคนทั้งหลายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้สูงอายุและผู้พิการรับมอบอาหารที่ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์



เจ้าหน้าที่ไคเซอร์สุรินทร์ ได้เข้าเยี่ยมเยียนและนำอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร กะปิ ปลากระป๋อง ปลาเค็ม ไปมอบให้ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ จ.สุรินทร์ จำนวน 102 คน แยกเป็น อำเภอสังขะ 62 คน อำเภอบัวเขต 6 คน อำเภอกาบเชิง 29 คน และอำเภอพนมดงรัก 5 คน ผู้สูงอายุที่ จ.บุรีรัมย์ ในอำเภอบ้านกรวด 2 คน อำเภอละหานทราย 7 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้อยู่ในภาวะลำบากเหล่านี้



Enfants du Mekong เยี่ยมเด็กที่ได้รับทุน



กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของ Enfants du Mekong นอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษาเป็นประจำทุก ๆ เดือนแก่เด็กในโครงการแล้ว ตัวแทนขององค์กรยังเข้าเยี่ยมเยียนเด็กที่ได้รับทุน เพื่อส่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กไปยังผู้อุปถัมภ์อีกด้วย ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คุณแอกเนส ได้เข้าเยี่ยมเด็กที่โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และบ้านไทยสามัคคี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว



3 หมู่บ้านรับการฝึกอบรมป้องกันภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในระยะไม่กี่ปีมานี้เกิดขึ้นบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม แผ่นดินถล่ม พายุ เป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โคเออร์จึงร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระแก้ว จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก Caritas Germany ซึ่งระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน มีผู้นำชุมชน อสม. อบพร. และผู้สนใจทั่วไป จาก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาจันทร์แดง บ้านเขาช่องแคบ และบ้านศาลาเขียว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เข้ารับการฝึกอบรม

SATURDAY ACTIVITIES ในพื้นที่พักพิงฯ

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เลือกทำกิจกรรมที่ตนเองถนัดหรือสนใจในช่วงวันวันหยุด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โคเออร์จึงจัดกิจกรรมหลากหลายให้เด็ก ๆ เลือก



ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี ร้องเพลง วาดภาพ และปลูกต้นไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ โคเออร์ได้จัดกิจกรรม Saturday Activities ให้แก่เด็ก ๆ ในพื้นที่พักพิงฯ ทั้ง 9 แคมป์ ในช่วงวันหยุด ตลอดเดือน เมษายนถึงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

